

ลูกา 23:32-43

ข้อเท็จจริงหรือเรื่องแต่ง: พระเยซูผู้ไ้ทางช่วยเหลือ

บาทหลวงไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์ เคิร์กแลนด์ วอชิงตัน

6 เมษายน 2025

ดังนั้น สัปดาห์ที่แล้ว ฉันต้องการติดตามคำเทศนาเล็กน้อย และฉันอยากเริ่มต้นด้วยสิ่งนั้น สัปดาห์ที่แล้ว ฉันพูดสั้นๆ เกี่ยวกับไขมอนสองคนที่เป็นสาวกของพระเยซู ในการเขียนคำเทศนา ฉันไม่ไว้วางใจความจำของตัวเองอย่างสมบูรณ์ว่าใครคือไขมอนผู้คลั่งศาสนาและใครคือไขมอนที่กลายเป็นที่รู้จักในชื่อเปโตร ดังนั้น ฉันจึงค้นคว้าอย่างรวดเร็วโดยพูดถึงไขมอนทั้งสองคน และทำตามสิ่งที่ฉันอ่านที่นั่น หลังจากที่พวกคุณบางคนติดต่อฉันในวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันดูสิ่งที่ฉันอ่านอีกครั้ง และตระหนักว่าฉันอ่านผิดไปโดยสิ้นเชิง

ดังนั้น สัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีสำหรับฉันในแง่ของความเข้าใจในการอ่าน เห็นได้ชัดว่าฉันสารภาพในเทศนาเกี่ยวกับความล้มเหลวในการอ่านคำแนะนำ (หรืออ่านปฏิทิน) ของฉันในการสมัครเรียนวายนากับ JD... และปรากฏว่าในการเทศนาเดียวกันนั้น ฉันอ่านผิดเกี่ยวกับไขมอนสองคนในการเตรียมเทศนาของฉัน และฉันขอโทษจริงๆ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครสับสนว่าไขมอนคนไหนเป็นที่รู้จักในชื่อเปโตรและคนไหนคือไขมอนผู้คลั่งศาสนา ฉันจะบอกด้วยว่าฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับวิธีการที่สุภาพของทุกคนที่ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเขาจะพูดอะไรประมาณว่า “สิ่งที่คุณพูดนั้นแตกต่างจากสิ่งที่ฉันเข้าใจ...” ฉันเลยอยากทราบว่าฉันได้มันมาจากไหน” จริงๆ แล้ว มันเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง พวกคุณคนใดคนหนึ่งจะมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ในการมาหาฉันและพูดว่า “ศิษยาภิบาลไบรอัน คุณเป็นคนใจเอาจริง” 😊 ในทางกลับกัน คุณช่วยให้ฉันรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ได้ ขอขอบคุณมาก

แน่นอนว่าเรื่องที่น่าขันคือซีรีส์ที่เรากำลังดูอยู่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเยซูในหัวข้อที่อยู่ในหัวของเรา... และฉันสงสัยว่าฉันคิดอะไรเกี่ยวกับไขมอนสองคนนี้ จากนั้นก็สับสนระหว่างข้อเท็จจริงเหล่านี้เมื่อฉันอ่านผิด ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ประเด็นของคำเทศนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังคงใช้ได้อยู่นอกจากนี้ ไขมอนทั้งสองคนไม่ได้เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูต่างหากที่ทำได้ การทำผิดพลาดเกี่ยวกับไขมอนนั้นไม่เป็นไร การทำผิดพลาดเกี่ยวกับพระเยซูในฐานะพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดนั้นไม่ดี ดังนั้น วันนี้เราจะยังคงดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเยซูในหัวของเราต่อไป โดยพิจารณาจากสิ่งที่เราอ่านเกี่ยวกับพระองค์ในพระกิตติคุณ

และเมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตของพระเยซูอย่างที่เรากำลังดูอยู่ในปัจจุบัน บุคคลอาจสรุปได้ว่าพระเยซูค่อนข้างไร้ทางสู้ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ชีวประวัติของพระเยซูบอกเล่าให้เราฟัง (คนตาบอดมองเห็น คนหูหนวกได้ยิน คนง่อยเดินได้ คนป่วยหายดี คนหิวโหยได้กินอิ่ม ฯลฯ) เป็นเรื่องน่าตกตะลึงสำหรับบางคน – รวมถึงผู้คนในสมัยของพระเยซู – ที่ดูเหมือนว่าพระองค์ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในยามที่พระองค์ต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้น บางคนจึงมีมุมมองต่อพระเยซูว่าพระองค์ไม่มีทางช่วยเหลือตนเองได้ ลองอ่านลูกา 23:32-43 นี่คือพระวจนะของพระเจ้าสำหรับคุณและฉันในเช้านี้... เราจะอ่านทั้งหมดในคราวเดียวในวันนี้

ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ พระเยซูถูกคนรอบข้างล้อเลียนด้วยวาจาถึงสามครั้ง (บางทีอาจไม่ได้ตั้งใจล้อเลียน) มีครั้งที่สี่ที่มีป้ายติดไว้เหนือศีรษะพระองค์ แต่ให้เรามุ่งความสนใจไปที่คำพูดสามครั้ง การล้อเลียนแต่ละครั้งจะเน้นที่วลีที่ว่า “ช่วยตัวเอง” เห็นได้ชัดว่าชาวครราวเกี่ยวกับพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อผู้คนแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง พระเยซูทรงมีชื่อเสียงที่ลวงลับไปแล้ว ชื่อต่างๆ เช่น พระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยให้รอด กษัตริย์ แต่ชื่อเสียงของพระองค์ก็คือการที่พระองค์ “ช่วย” หรือ “กอบกู้” ผู้คน

คำภาษากรีกที่ใช้แต่ละครั้งคือ “sozo” ตามความหมายแล้ว แปลว่า “กอบกู้ ช่วยรักษา” ดังนั้น ความท้าทายที่พระองค์เผชิญจากผู้คนเหล่านี้ ตามที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ คือ การทำสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อผู้อื่น เพื่อตนเอง เพื่อช่วยตนเองจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้

มีคนสามกลุ่มใหญ่ที่ทำเช่นนี้ กลุ่มแรกคือผู้ปกครองในข้อ 35 ซึ่งไม่ได้ระบุว่าพวกเขาเป็นใครกันแน่ เราไม่รู้แน่ชัดว่าพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลโรมัน ผู้ปกครองชาวยิว หรือใครคนอื่น คำว่า “ผู้ปกครอง” ในที่นี้ใช้ตลอดทั้งพระกิตติคุณเพื่อพูดถึงผู้ปกครองรัฐบาลและผู้ปกครองทางศาสนา และไม่มีบริบทเพียงพอที่จะบอกได้แน่ชัดว่าหมายถึงอะไร

จากนั้น เราจะเห็นว่าทหารโรมันยังหาเรื่องพระองค์ในฐานะ “กษัตริย์ของชาวยิว” และสุดท้ายคืออาชญากร

ในขณะที่คนหนึ่งเคาะพระเยซูและตระหนักว่าพระเยซูไม่ควรอยู่ในสถานที่ระหว่างพวกเขาสองคน อีกคนกลับล้อเลียนมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อพระองค์สมควรได้รับโทษทัณฑ์ที่ตนกำลังได้รับ

ดังนั้น จึงมีผู้คนจากสามกลุ่มชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ได้แก่ “ผู้ปกครอง”

ทหารชั้นแรงงาน และอาชญากร อย่างไรก็ตาม

การตอบสนองของพระเยซูต่อพวกเขาไม่ใช่การช่วยเหลือนตนเอง จริงๆ แล้ว

มันเป็นการล่อลวงให้ทำเช่นนั้น พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์จะต้องผ่านการทดลองนี้

พระองค์ได้สนทนากับเหล่าสาวกของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้

พระองค์ได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่นานก่อนหน้านั้นในสวนเกทเสมนี พระองค์ไม่แปลกใจกับเรื่องนี้ และตอนนี้พระองค์กำลังเผชิญกับแรงกดดันไม่เพียงแค่ว่าให้รักษาหรือช่วยคนอื่นเท่านั้น

แต่ให้ช่วยตัวเองด้วย

ข้อความนี้ทำให้ฉันนึกถึงตอนที่พระเยซูอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลาสี่สิบวันและถูกซาตานล่อลวงให้ใช้พลังของพระองค์ ใช้การเชื่อมโยงกับพระเจ้าผู้เป็นบิดา เพื่อประโยชน์ของตนเอง

ข้อความนี้คล้ายกันมาก: เป็นการล่อลวงให้ช่วยตัวเองจากความตายบนไม้กางเขน มันเป็นการ

การละทิ้งบาปเพื่อลงมาจากไม้กางเขนเพราะไม่ใช่พระประสงค์ของพระบิดาที่จะลงมาจากไม้กางเขน

พระเยซูคริสต์เชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์อย่างสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ

พระบิดาของพระองค์มองเห็นภาพรวมทั้งหมด และในขณะนี้

ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นหายนะและเป็นการแสดงความอ่อนแอให้ทุกคนที่ได้เห็น แต่แท้จริงแล้ว

พระเยซูคริสต์ทรงมีพลังกำลังสูงสุดขณะที่พระองค์ยังคงเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์

ลองคิดดูสักครู่

ถ้าคุณมีพลังกำลังที่จะช่วยตัวเองจากความตายที่กำลังจะมาถึง...คุณจะไม่ทำอย่างนั้นหรือ?

คุณจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังใช่หรือไม่?

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรักษาชีวิตของตนเอง ทำทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้และชะลอความตาย

แต่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ไม่ใช้การแสดงถึงความอ่อนแอและไร้หนทาง

ง แต่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน

เพราะการที่พระองค์อยู่บนไม้กางเขนเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งและพลังในขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ การที่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่บนไม้กางเขนนั้น พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนอย่างเต็มที่และชัดเจนต่อพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์

นี่คือเหตุผลที่พระเยซูสามารถตรัสได้เช่นเดียวกับที่พระองค์ตรัสที่อื่นๆ ว่า

“ไม่มีใครพรากชีวิตของเราไปได้ แต่เราจะสละชีวิตของเราเอง” (ยอห์น 10:17-18)

และยังสามารถตรัสได้อีกว่า “เราเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดา” (ยอห์น 6:38, มัทธิว 26:39)

พระเยซูไม่ได้ไร้ทางสู้และไม่ใช้หุนเขิดที่ถูกผูกไว้ด้วยเชือก

พระองค์มีอิสระอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับคุณและฉัน

แต่พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะทำตามพระประสงค์ของพระบิดาอย่างสมบูรณ์และเต็มที่และด้วยการละทิ้งอย่างสุดความสามารถจนพระองค์จะสละพระประสงค์และเสียสละพระองค์เองเพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระองค์ทรงทราบว่าพระเจ้าพระบิดามี ดังนั้น

การลงมาจากไม้กางเขนจึงไม่ใช่การแสดงถึงความเข้มแข็งและอำนาจ

แต่เป็นการแสดงถึงความอ่อนแอและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

พระองค์จะยอมจำนนต่อความปรารถนาของตนเองในการเอาตัวรอด

พระองค์คงจะหลงผิดไปจากพันธสัญญากับพระเจ้าพระบิดาและพระประสงค์ของพระองค์

และ: โดยการมุ่งมั่นต่อพระประสงค์ของพระบิดา

พระเยซูคริสต์จึงสามารถทำสิ่งที่พระองค์ไม่สามารถทำได้หากพระองค์หลงผิดไปจากพระประสงค์ของพระบิดา นั่นคือ การทรงเป็นเครื่องบูชาที่ไร้ตำหนิและสมบูรณ์แบบ

เพื่อที่พระองค์จะได้แบกรับบาปของโลกได้ ในพันธสัญญาเดิม

พระเจ้าต้องการเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ ไร้ตำหนิ เนื่องจากบาปของผู้คน ดังนั้น

เมื่อพระเจ้าทรงลงมือทำบางอย่างเพื่อทำตามพันธสัญญาของเรา

และทรงส่งพระเยซูบุตรมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวและตลอดไป

พระเยซูจึงต้องคงอยู่ในสภาพที่ไม่มีตำหนิ

พระองค์ต้องมุ่งมั่นต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาอย่างสมบูรณ์แบบ

อะไรก็ตามที่น้อยกว่านั้นจะเป็นบาป และจะทำลายแผนทั้งหมด

ดังนั้น การลงมาจากไม้กางเขนจึงขัดต่อพระประสงค์ของพระบิดา

พระองค์จะทรงปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่าง และเรายังคงดำเนินชีวิตภายใต้พันธสัญญาเดิม

ภายใต้ธรรมนูญนิติของพันธสัญญาเดิม ถวายเครื่องบูชาเพื่อชดใช้บาปของเรา เป็นต้น ดังนั้น

การที่พระเยซูคริสต์ประทับอยู่บนไม้กางเขน พระองค์จึงทรงแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง อำนาจ

และการอุทิศตนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาอย่างไม่มีขอบเขต และด้วยเหตุนี้

พระบิดาจึงสามารถทรงใช้พระองค์เพื่อจุดประสงค์ในการไถ่บาปของพระองค์

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณและฉันเมื่อเราฝากความไว้วางใจไว้ที่พระเยซู

แทนที่พระองค์จะไร้ความช่วยเหลือ พระเยซูกลับทรงช่วยเหลือได้อย่างสมบูรณ์

และคุณและฉันเป็นผู้ได้รับประโยชน์

ขณะนี้ ในช่วงเวลาที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ พวกเขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้

ความตายของพระองค์เป็นจุดจบสำหรับผู้ที่อยู่ที่นั่น เป็นโศกนาฏกรรมสำหรับผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์

เพราะความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์

ว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์หมายความว่าอย่างไร มีรากฐานมาจากมุมมองทางโลก

พวกเขาคิดว่าพระองค์อยู่ที่นั่นเพื่อช่วยอิสราเอลจากการกดขี่ของต่างชาติและสถาปนาอิสราเอลบนแผ่นดินโลกขึ้นมาใหม่ ดังนั้นความตายทางโลกของเขาจึงขัดกับความคาดหวังนั้น และรู้สึกเหมือนกับว่าความฝันได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ในอีกไม่กี่วาระข้างหน้าที่เราอ่าน มันเหมือนกับว่าชัยชนะถูกพรากไปจากมือของพวกเขา

บางคนอาจจำเวลาด์ซีรีส์ปี 1986 ได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมคลาสสิกตลอดกาล และจะถูกจดจำตลอดไปเพราะการเล่นเพียงครั้งเดียว เป็นเกมที่ 6 ของซีรีส์ และบอสตัน เรดซอกซ์ก็สามารถคว้าแชมป์เวลาด์ซีรีส์เหนือนิวยอร์ก เม็ตส์ด้วยชัยชนะในเกมนี้ บอสตันทำคะแนนได้ 1 แต้มในอินนิงที่ 10 เพื่อขึ้นมา พวกเขาต้องทำเพียงแค่อัด 3 ครั้งสุดท้ายเพื่อชนะเวลาด์ซีรีส์ นิวยอร์กมีผู้เล่นสองคนบนเบส จากนั้นจึงทำคะแนนได้ 1 แต้มเพื่อเสมอกัน ตอนนี้เสมอกันอีกครั้ง บอสตันจำเป็นต้องจบอินนิงเพื่อจะได้ขึ้นตีในอินนิงที่ 11 เหลือเอาต์ 2 ครั้ง พวกเขาต้องการอีกแค่ครั้งเดียวเพื่อขยายเกมและบางทีอาจชนะเวลาด์ซีรีส์ นี่คือนาทีที่เกิดขึ้น...

<https://www.youtube.com/watch?v=18caPNisP2U>

Bill Buckner โชคไม่ดีที่ทำผิดพลาดแบบที่มักเห็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำในสนามเบสบอล บอสตันไม่สามารถพินตัวได้เต็มที่สำหรับเกมที่ 7 และแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นมาเม็ตส์ 3-0 ในช่วงต้นเกม แต่เม็ตส์ก็เอาชนะไปได้ 8-5 และคว้าแชมป์เวลาด์ซีรีส์

เช่นเดียวกับทีมบอสตันและแฟน ๆ ในเกมที่ 6 ที่คิดว่าพวกเขาจะชนะเวลาด์ซีรีส์แน่นอนเมื่อลูกบอลกลิ้งไปที่เบสแรกอย่างช้าๆ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ 3 ใน 99.9% ของเวลา: คนที่ติดตามพระเยซูคิดว่าชัยชนะของพวกเขาอยู่ไม่ไกล พวกเขาเชื่อว่าพระองค์จะช่วยอิสราเอลและสถาปนาอาณาจักรใหม่ แต่แล้วพระองค์ก็ถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขนและพระองค์ไม่สามารถหรือไม่ต้องการช่วยตัวเองสำหรับพวกเขา ดูเหมือนว่าชัยชนะของพวกเขาถูกขโมยไปในตอนที่ไม่มีใครคาดคิด พวกเขาคิดว่าบทสุดท้ายถูกเขียนไว้บนไม้กางเขน พวกเขาคิดว่าทุกอย่างใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว เมื่อพวกเขาต้องการให้พระเยซูเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุด พวกเขากลับคิดว่าพระองค์เป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุด

ตอนนี้ คุณและฉันรู้อย่างมีเรื่องราวมากกว่านี้ และสามวันต่อมา ชัยชนะก็ถูกแย่งชิงกลับจากปากของความพ่ายแพ้ แต่บทนั้นยังไม่ได้ถูกเขียนขึ้นในวันที่พระองค์สิ้นพระชนม์ แต่ถ้าพระเยซูไม่สิ้นพระชนม์ต่อพระองค์เองและต่อสิ่งชั่วร้ายที่จะลงมาจากไม้กางเขน...ถ้าพระองค์ทำตามเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนว่า "ช่วยตัวเอง" พระองค์จะไม่มีทางช่วยเหลือพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ได้ 100% - และต่อคุณและฉัน แต่การที่พระองค์สิ้นพระชนม์นั้นเองที่ทรงช่วยเราไว้ได้ พระองค์ต้องสละพระทัยเพื่ออยู่บนไม้กางเขนเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า เมื่อพระองค์ดูไร้เรี่ยวแรง แท้จริงแล้วคือการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์และการช่วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เยาะเย้ยต้องการให้พระองค์ทำ

ตอนนี้ ลูกบอลคือสนามของเรา เราเชื่อและไว้วางใจว่าพระเยซูทรงช่วยเราหรือไม่ ตามคำสอนของพระเยซูเอง การตัดสินใจคือความแตกต่างระหว่างสวรรค์และนรก... สัปดาห์ที่แล้ว (ขอภัยสำหรับภาพประกอบเกี่ยวกับเบสบอลอีกภาพ)

ฉันพาลูกชายคนเล็กไปซ้อมเบสบอลเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ (เกวนเป็นคนลงทะเลเบียนให้เขา ไม่ใช่ฉัน... คุณรู้จักข้อความเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะไม่เล่นถ้าฉันเป็นคนลงทะเลเบียนให้เขาเอง ใช่ไหม?)... ยังไงก็ตาม โค้ชคนหนึ่งของเขาสวมหมวกของทีม Mariners และเสื้อเวสต์เตอร์ของทีม Yankees ฉันหมายความว่า มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย ฉันแนะนำตัวและยิ้มแล้วพูดว่า "ดูเหมือนว่าสวรรค์จะอยู่บนหัวคุณและนรกอยู่ข้างล่างนี้" พระเยซูไม่สามารถช่วยใครให้รอดจากการเป็นแฟนของทีมแยงกี้ได้... แต่พระองค์ช่วยเราให้รอดจากผลของบาปของเรา และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ ไปสู่สวรรค์ ต่อหน้าพระบิดาบนสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ขอพระพร และรุ่งโรจน์ของเรา ชื่นอยู่กับเราที่จะเชื่อ เชื่อพระองค์ และก้าวเดินด้วยศรัทธา

ไม่นาน ผู้ที่ติดตามพระเยซูในช่วงชีวิตของพระองค์ก็รวบรวมกำลังกันใหม่ และเริ่มเชื่อและแบ่งปันข่าวดีของพระเยซูว่า พระองค์ยังคงช่วย พระองค์ยังคงรักษา พระองค์ยังคงช่วย

ไม่กางเขนไม่ใช่ความตายของอาณาจักรและความตายของความฝันของพวกเขา...

ไม่ใช่สถานที่แห่งความไร้ความช่วยเหลือและจุดจบของพระเยซูในการช่วยผู้อื่น แต่กลับฟังดูขัดแย้งกัน แต่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้เพื่อช่วยเรา

นั่นคือข้อความที่พวกเขาส่งต่อออกไป

ทั้งหมดเป็นเพราะการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูในวันที่สาม

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจนพวกเขาเห็นไม้กางเขนของพระคริสต์ไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอ แต่เป็นช่วงเวลาแห่งความเข้มแข็ง

ผู้ติดตามพระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะคำประกาศเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์และความเชื่อของพวกเขา พวกเขาได้สละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อจุดประสงค์นี้ จนถึงชั้นสละชีวิตของตนเอง

และตอนนี้ถึงคราวของเราที่จะได้รับความรอด ซึ่งเป็นไปได้เพราะพระเยซูทรงอยู่บนไม้กางเขน ถึงคราวของเราที่จะเชื่อ ถึงคราวของเราที่จะไว้วางใจ

ถึงคราวของเราที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระเยซู

รวมถึงการยอมจำนนต่อเจตนาและความปรารถนาของเราต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เรารู้สึกถึงเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน

แต่นั่นคือการเรียกร้องให้ติดตามพระเยซู ผู้ทรงสละพระองค์เองเพื่อคุณและฉัน

ไม่มีอะไรที่จะช่วยคุณและฉันได้มากกว่าสิ่งที่พระเยซูทรงทำบนไม้กางเขน

และฉันหวังและอธิษฐานว่าคุณจะทราบถึงพลังและความช่วยเหลือจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูในชีวิตของคุณ เพื่อทำงาน SOZO

ของพระองค์...งานแห่งความรอดของพระองค์...จะได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเอง

นั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อประโยชน์และความรอดมากที่สุด ขอให้เราอธิษฐาน...อาเมน